

Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

Sinh hoạt chi bộ:

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Đẩy mạnh tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019)
- Khánh Hòa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
- Chống diễn biến hòa bình

Thông tin tư liệu:

- Tin vắn Khánh Hòa trong tháng
- Những nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)
- Về một số vụ việc gây bức xúc trong dư luận xã hội thời gian gần đây
- Kết quả chuyên thăm chính thức Ru-ma-ni và Cộng hòa Séc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Chính sách văn bản mới:

- Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019

Chuyên mục Hỏi - Đáp

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2019): Lãnh tụ vĩ đại trọn đời hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của Nhân dân

Khi nói về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - một học trò xuất sắc, một cộng sự thân thiết, gần gũi của Người đã viết, đó là “cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ”.

Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của Nhân dân. Trong con người Hồ Chí Minh có đầy đủ phẩm chất hội tụ của một lãnh tụ thiên tài, đồng thời Người còn là hiện thân của một lãnh tụ kiểu mới của Nhân dân: Vĩ đại mà không cao xa; thanh cao mà vô cùng giản dị, gần gũi, thân thiết và gắn bó với quần chúng; hết lòng, hết sức chăm lo cho sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; mong muốn xây dựng một nước Việt Nam mạnh giàu; Nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Người thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần phục vụ, tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân và chính bản thân Người là tấm gương tiêu biểu.

Nhớ lại những năm, tháng đất nước ta bị đô hộ bởi giặc ngoại xâm, Nhân dân cực khổ, lầm than chịu thân phận của kiếp người nô lệ, Hồ Chí Minh đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Vượt qua muôn trùng khó khăn, thử thách, Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho dân tộc, như Người đã tự sự: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo là

Sinh hoạt chi bộ

vì mục đích đó”. Cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người chỉ có một tâm nguyện và ham muốn: “...ham muốn đến tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”; cho đến khi phải từ biệt thế giới này, Người chỉ tiếc: “...tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Chính ham muốn và mục đích vô cùng cao đẹp ấy, đã tạo cho Người một ý chí và nghị lực vô cùng mãnh liệt để: “Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”; đó là điểm tựa giúp Người vượt qua mọi khổ ải, khó khăn, dẫn dắt Nhân dân ta đến bến bờ hạnh phúc. Hình ảnh của Hồ Chí Minh là hình ảnh của một lãnh tụ vĩ đại về trí tuệ lãnh đạo, mẫu mực về mối liên hệ thân thiết, gắn bó với Nhân dân, hết lòng thương yêu Nhân dân, dựa vào dân, vì “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, vì sức mạnh của Nhân dân là vô địch, do đó phải “lấy dân làm gốc”. Người nói:

*“Dễ mười lần không dân cũng chịu;
Khó trăm lần dân liệu cũng xong”.*

Trên quan điểm đó, Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở từ người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, đến mỗi cán bộ, đảng viên, đều phải nêu cao tinh thần phục vụ, tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, phải chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Người phân tích: “nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Cho nên, mỗi cán bộ, đảng viên phải làm tốt trách nhiệm: “là người lãnh đạo và là người đầy tớ thật sự trung thành của Nhân dân”; cán bộ phải gần dân, hiểu nguyện vọng của dân, để kịp thời giúp đỡ và “giải quyết các mắc mớ ở nơi dân”. Người đả phá quyết liệt những tư tưởng quan liêu, xa dân, lên mặt “quan cách mạng”, cơ hội, cậy quyền thế, “đè đầu, cuỗm cổ nhân dân”.

Sinh thời, trên cương vị đứng đầu Đảng, Nhà nước, dù bận nhiều công việc, nhưng để hiểu dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn bố trí tiếp dân tại Phủ Chủ tịch; dành thời gian để đi xuống cơ sở, tìm hiểu, “lắng tai

Sinh hoạt chi bộ

nghe ý kiến của đảng viên, của nhân dân, của những người không quan trọng”. Những chuyến công tác về địa phương trực tiếp làm việc với Nhân dân, đã giúp Người nắm sát công việc, hiểu đúng tình hình, từ đó đưa ra những quyết định chỉ đạo đúng đắn, hợp lý, hợp tình, phù hợp với thực tiễn. Mặt khác, các cuộc gặp gỡ giữa Người với các tầng lớp đồng bào, là dịp để đồng bào trao đổi, bày tỏ tâm tư nguyện vọng với người đứng đầu Nhà nước, đồng thời là nguồn động viên to lớn đối với Nhân dân, là cơ sở thắt chặt hơn niềm tin giữa Đảng với dân.

Với Hồ Chí Minh, không bao giờ Người coi mình đứng cao hơn Nhân dân, mà chỉ tâm niệm suốt đời là người phục vụ trung thành và tận tụy của Nhân dân, “như một người lính vâng mệnh quốc dân ra trước trận”. Đối với Nhân dân, từ các vị nhân sĩ trí thức đến bà con lao động, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức vô song, là tượng đài toả ra ánh sáng của một tâm hồn lớn, một nhân cách lớn, ai cũng thấy ở Người sự gần gũi, ấm áp tình thương và sự bao dung, nếp sống giản dị và đức tính khiêm nhường. Cuộc đời Người coi khinh sự xa hoa, không ưa chuộng những nghi thức trang trọng. Từ lúc làm thợ ảnh ở ngõ Côngpoăng (Pari - Thủ đô nước Pháp), đến khi làm Chủ tịch nước ở Thủ đô Hà Nội, Người vẫn sống một cuộc đời thanh bạch, tao nhã. Hòa bình lập lại, Người về Hà Nội, ngôi dinh thự của Phủ toàn quyền Đông Dương được lấy làm Phủ Chủ tịch, nhưng Người chỉ dùng khi tiếp khách là nguyên thủ nước ngoài. Ngôi nhà sàn đơn sơ, chỉ có hai phòng nhỏ là nơi Người vừa ở vừa làm việc. Phương tiện sinh hoạt của một vị Chủ tịch nước chỉ là một chiếc giường đơn, một tủ quần áo, một chiếc máy thu thanh, một đôi dép lốp, hai bộ ka-ki... một sự giản dị thật vĩ đại, bởi vì Người đã hy sinh tất cả cho Tổ quốc, cho Nhân dân.

Nói về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tinh thần tận tụy phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của Người, Đảng ta khẳng định: *“Cuộc đời của Hồ Chủ tịch trong như ánh sáng. Đó là tấm gương tuyệt vời về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng*

Sinh hoạt chi bộ

nhân đạo và yêu mến nhân dân thắm thiết, đạo đức chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Tư tưởng và đạo đức của Người mãi mãi soi sáng và nâng cao tâm hồn chúng ta”.

Thời gian đã 50 năm, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, ghi nhớ công lao vĩ đại của vị lãnh tụ kính yêu, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh Khánh Hòa tích cực thi đua lập thành tích, thiết thực chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Người; quyết tâm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII đã đề ra. Nhớ đến Người, các thế hệ người Việt Nam mãi mãi tự hào về một con người bất tử, như Đảng ta đã khẳng định: “Dân tộc ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHỨC CỦA CHỦ TRỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 - 2019) VÀ KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY MẤT CỦA NGƯỜI (2/9/1969 - 2/9/2019)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư (tại Công văn số 7876-CV/VPTW, ngày 06/10/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng) về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 và Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW, ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019), Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 6/5/2019 thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

I - NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền nội dung Di chúc, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm

Sinh hoạt chi bộ

lo đời sống Nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và Nhân dân.

2. Tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi.

3. Tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc, trong đó tập trung tuyên truyền thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế mà Đảng và Nhân dân ta đang tiến hành; làm rõ những kết quả đạt được sau 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” trên địa bàn tỉnh; khẳng định toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Khánh Hòa quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

4. Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất nội dung và giải pháp mới, góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng.

Sinh hoạt chi bộ

5. Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng sâu, vùng xa, vùng biển, đảo và những nơi có khu di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

6. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân*.

II - CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức giao lưu, tọa đàm với chủ đề “Khánh Hòa - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức điểm cầu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào dịp 02/9/2019 do Ban Bí thư chủ trì, tổ chức.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan, lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Căn cứ điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị lựa chọn các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp, như: Sinh hoạt chính trị, tọa đàm, phát động phong trào thi đua; thi tìm hiểu về Di chúc, về tư tưởng và cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật; tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao; chiếu phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Lễ dâng hương, báo công với Bác;...

- Các cơ quan báo chí của tỉnh, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tuyên truyền đậm nét

Sinh hoạt chi bộ

và có sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng và trong xã hội về việc kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

III - CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

Thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện từ tháng 5/2019 đến tháng 10/2019, cao điểm trong quý III/2019.

1. Chủ đề sinh hoạt: “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành tựu và bài học kinh nghiệm”.

2. Nội dung sinh hoạt:

- Ôn lại nội dung Di chúc, nhất là lời căn dặn của Người về công tác xây dựng Đảng, về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về chăm lo đời sống cho Nhân dân, về tinh thần đoàn kết quốc tế và về những việc sau khi kháng chiến thắng lợi; thảo luận, làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc và thành tựu của đất nước, của tỉnh qua 50 năm thực hiện Di chúc theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Liên hệ, đánh giá việc thực hiện Di chúc và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức đảng, đoàn thể; làm rõ những thành tựu, bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc và 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về *xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân*.

3. Hình thức sinh hoạt:

- Đối với các chi bộ đảng: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề vào tháng 9/2019.

- Đối với các cấp chính quyền: Tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể triển khai sinh hoạt theo các nội dung trên bằng các hình thức phù hợp, như tổ chức họp cơ quan, đơn vị.

Sinh hoạt chi bộ

- Đối với các tổ chức cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Đưa vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội.

KHÁNH HÒA TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ NGƯỜI PHÁT HIỆN, TỔ GIÁC, NGƯỜI ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỤC

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Chỉ thị số 27-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 10/4/2019 triển khai thực hiện như sau:

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27-CT/TW; xác định đây là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và toàn xã hội.

- Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và Nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với công tác này.

- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW được tiến hành nghiêm túc, gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan; kịp thời biểu dương, khen thưởng người tố cáo đúng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc bảo vệ người tố cáo; xử lý nghiêm những trường hợp để lộ, lọt thông tin người tố cáo, những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo dưới mọi hình thức.

Sinh hoạt chi bộ

II - NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, gắn với việc phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

2. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ người tố cáo trong phạm vi mình phụ trách; chỉ đạo sâu sát, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc, uốn nắn lệch lạc trong quá trình thực hiện của cấp dưới; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý và để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi mình phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời phải xử lý nghiêm minh người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ và công khai kết quả xử lý.

3. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Luật Tố cáo và các quy định về bảo vệ người phản ánh, kiến nghị,

Sinh hoạt chi bộ

cung cấp thông tin về những hành vi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức; tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo; biểu dương, khen thưởng người tố cáo đúng để khuyến khích người tố cáo, người đấu tranh, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhưng không để lộ lọt thông tin, làm ảnh hưởng đến sự an toàn của người tố cáo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ người tố cáo; chỉ đạo xử lý nghiêm những trường hợp để lộ lọt thông tin người tố cáo, những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo dưới mọi hình thức.

4. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật về tố cáo và bảo vệ người tố cáo. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo; thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo theo quy định.

5. Quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các cơ quan, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo; chú trọng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này.

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

Phúc trình Nhân quyền và Tôn giáo năm 2019 của Bộ Ngoại giao Mỹ xuyên tạc sự thật, cản trở quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Vẫn như mọi năm, năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố hai văn bản - được gọi là “phúc trình” về tình hình Nhân quyền (NQ, 14/3/2019) và tự do Tôn giáo (TDTG, 29/4/2019) trên thế giới.

Sinh hoạt chi bộ

Trong hai văn bản nói trên, những người soạn thảo đã thể hiện sự kỳ thị đối với những quốc gia có chế độ xã hội, chính sách, pháp luật khác biệt với Hoa Kỳ, trong đó có Việt Nam.

Có thể nói hai bản phúc trình nói trên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn bám giữ những quan điểm cổ hủ, lỗi thời từ thời kỳ “Chiến tranh lạnh”- kỳ thị với chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đồng thời xuyên tạc, bóp méo tình hình dân chủ nhân quyền nói chung và tình hình tôn giáo ở Việt Nam nói riêng. Hơn nữa, những thông tin mà hai bản phúc trình đưa ra chỉ là sự cóp nhặt, sao chép cầu thả những thông tin trên mạng, lại không được kiểm chứng. Chẳng hạn Phúc trình NQ 2019 đã lấy thông tin từ Phúc trình của tổ chức HRW (là một tổ chức bị “cấm cửa” ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác). Phúc trình NQ 2019 viết: “Nhiều người hoạt động chính trị, các blogger bị bắt bớ và giam cầm tùy tiện, bị giết tại nơi tạm giam; những phiên tòa ở Việt Nam thì luật sư được khuyến khích chống lại thân chủ và bản án thì đã được định sẵn khi chưa tranh tụng!”.

Ngay khi phúc trình được lưu hành, nhiều quốc gia đã bày tỏ bất bình đối với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và rằng phúc trình NQ, TDTG năm 2019 đã can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, tác động xấu đến tình hình chính trị quốc tế và trong mỗi nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thẳng thắn bác bỏ những cáo buộc Việt Nam vi phạm quyền con người (QCN) và quyền tự do tôn giáo (QTDTG); đồng thời tái khẳng định các QCN và QTDTG đã được hiến định và quy định trong các đạo luật, nghị định của Chính phủ, cũng như được bảo đảm trong thực tế.

Vậy quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về QCN và QTDTG như thế nào?

Sinh hoạt chi bộ

Trước hết, QCN nói chung, QTDTG nói riêng là một mục tiêu nhất quán, xuyên suốt trong đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Ở Việt Nam, QCN được xác định từ Luận cương (Cương lĩnh) chính trị, năm 1930, các cương lĩnh tiếp theo cho đến Cương lĩnh 2011. Ngay sau khi giành được độc lập, xây dựng Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), các Hiến pháp Việt Nam, từ Hiến pháp đầu tiên-1946 đến Hiến pháp 2013 đều nhất quán quy định Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo đảm QCN, quyền công dân.

Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định những cam kết quốc tế của Nhà nước Việt Nam với cộng đồng quốc tế về QCN. Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam viết: “Coi trọng chăm lo hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của con người, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của con người, tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế về QCN mà nước ta ký kết”.

Trước Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 7, khóa IX đã xác định: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam là: Thực hiện nhất quán tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật”. Đồng thời, nghị quyết xác định “nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia”.

Sinh hoạt chi bộ

Trong những năm qua, QCN, quyền công dân của nhân dân ta được bảo đảm trong thực tế. Trên lĩnh vực quyền kinh tế xã hội và văn hóa năm 2018: Tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,08%, mức cao nhất trong vòng một thập niên trở lại đây. Kinh tế vĩ mô ổn định với việc giữ được mục tiêu CPI, thâm hụt ngân sách giảm, môi trường kinh doanh không ngừng được cải thiện... Năm 2018, lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục “lập kỷ lục mới” khi “phá vỡ kỷ tích” năm 2017. Tính đến hết ngày 15/12/2018, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 233,07 tỷ USD. Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đà tăng mạnh trong năm 2018 và thiết lập mức kỷ lục mới trong nhiều năm trở lại đây. Hơn 19 tỷ USD đã được rót vào Việt Nam trong năm 2018 cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào môi trường đầu tư cũng như tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian tới. Việt Nam vươn lên là một trong những nền kinh tế có sức hấp dẫn trong khu vực và trên thế giới. Điều đáng nói, Việt Nam đã yêu cầu các nhà đầu tư đáp ứng ngành công nghiệp 4.0 như công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ thân thiện với môi trường. Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 diễn ra vào trung tuần tháng 9/2018 tại Hà Nội đã thu hút hơn 1.000 đại biểu, trong đó có 7 tổng thống và thủ tướng, 2 phó thủ tướng... đã chứng tỏ vị thế chính trị -kinh tế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Trên lĩnh vực xã hội, năm 2018 còn được xem là năm “được mùa-bội thu” của bóng đá Việt Nam với thành công của hai đội bóng-U.23 và Olympic quốc gia. Một trong những thành tích gây ấn tượng quốc tế là đội U.23 Việt Nam đoạt ngôi á quân Vòng chung kết U.23 châu Á ở Thường Châu, Trung Quốc. Các quyền dân sự, chính trị đã được bảo đảm ngày càng tốt hơn. Trên lĩnh vực quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, theo số liệu của cơ quan chức năng, cho đến nay cả nước

Sinh hoạt chi bộ

có 857 cơ quan báo chí, trong đó có 199 cơ quan báo chí in (86 báo Trung ương, 113 báo địa phương), 658 tạp chí (521 tạp chí Trung ương, 137 tạp chí địa phương), 1 hãng thông tấn quốc gia. Có 105 báo, tạp chí điện tử (tăng 7 báo so với năm 2014). Các Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC đã phủ sóng 99,5% diện tích lãnh thổ, qua vệ tinh tới nhiều nước trên thế giới. Hơn 90% hộ gia đình Việt Nam đã sử dụng sóng truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam.

Hiện nay quyền tự do trên internet, mạng xã hội đã được bảo đảm thể hiện ở số lượng lớn các báo, trang điện tử và mạng xã hội. Theo thống kê chưa đầy đủ hiện có tới 74 báo và tạp chí điện tử, 336 mạng xã hội, 1.174 trang thông tin điện tử được cấp phép hoạt động. Giá cả dịch vụ internet ở Việt Nam rẻ nhất khu vực. Ngày nay người dân Việt Nam có thể tiếp cận tin tức của các cơ quan thông tấn, báo chí trên thế giới như AFP, AP, BBC, Reuters, Kyodo, Economist, Financial Times... Với những số liệu như trên, không thể nói QCN, QTDTG ở Việt Nam bị vi phạm nghiêm trọng như hai phúc trình vừa công bố.

Trên một góc độ khác, quyền bình đẳng của tất cả mọi người được bảo đảm. Những ai vi phạm pháp luật đều bị xử lý cho dù đó là cán bộ của Đảng, Nhà nước hay công dân. Năm 2018, không ít cán bộ cấp cao của Nhà nước vi phạm pháp luật đã bị khởi tố bắt tam giam.

Trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0, có thể nói Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận thấy tầm quan trọng của internet. Việt Nam đã kết nối internet khá sớm. Từ đây người Việt Nam đã có thể tiếp cận với các nguồn thông tin dựa trên internet, mạng xã hội. Tuy nhiên cũng như nhiều quốc gia khác, những thế lực chống phá Việt Nam trong và ngoài nước đã lợi dụng internet, mạng xã hội phát tán thông tin xấu độc chống Đảng, Nhà nước, phá hoại cuộc sống thanh

Sinh hoạt chi bộ

bình của nhân dân ta. Ứng phó với tình hình đó, Đảng và Nhà nước đã có nhiều biện pháp trấn áp tội phạm mạng, đồng thời xây dựng hành lang pháp lý nói chung, pháp luật về mạng điện tử nói riêng, trong đó có Luật An ninh mạng, 2018. Nhằm bảo đảm các QCN, quyền công dân phù hợp với Hiến pháp, đồng thời “cập nhật” những yêu cầu mới do sự phát triển mạnh mẽ của internet và mạng xã hội, Quốc hội Việt Nam đã ban hành nhiều bộ luật, trong đó có luật và nghị định về quyền tiếp cận thông tin (2016); Luật An ninh mạng (2018).

Ngày nay, bảo đảm cuộc sống thanh bình cho xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức thì không thể không bảo vệ an ninh mạng. Luật An ninh mạng chỉ cho phép cơ quan chức năng điều tra, làm rõ chủ thể nguồn thông tin xấu độc khi cần thiết, đặc biệt là những hành vi vi phạm an ninh quốc gia. Xét về lợi ích của cá nhân, tổ chức, Luật An ninh mạng là một bảo đảm về pháp lý cho người sử dụng internet, mạng xã hội không bị lừa đảo bởi các thông tin sai sự thật. Không như những lập luận xuyên tạc của hai bản phúc trình Hoa Kỳ mới công bố, Luật An ninh mạng Việt Nam chỉ quy định các chế tài đối với việc sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi chống Nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Có thể khẳng định rằng, sự khác biệt về mặt pháp lý giữa các quốc gia là điều tất nhiên. Hoa Kỳ và Việt Nam đều là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho lưu hành hai bản phúc trình về QCN và QTDTG xuyên tạc, chỉ trích pháp luật Việt Nam là trái với quan hệ quốc tế trong thời đại ngày nay. Không những thế, việc ban hành hai văn bản này còn tác động xấu đến quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang trên đà phát triển tốt đẹp.

TIN VĂN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Thường trực Tỉnh ủy chủ trì giao ban quý I/2019 với các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và 02 đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy; chủ trì giao ban hàng tuần; gặp mặt định kỳ các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đặt vòng hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ và dâng hương tại Tháp Trầm Hương nhân Kỷ niệm 44 năm ngày thống nhất đất nước.

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì: Họp Đảng đoàn HĐND tỉnh và kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa VI; họp Ban Chỉ đạo Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; họp Hội đồng sát hạch Tỉnh ủy sát hạch thí sinh đăng ký dự tuyển vào các đơn vị, địa phương và họp Hội đồng nâng lương của Tỉnh ủy; làm việc với Huyện ủy Khánh Vĩnh và Huyện ủy Khánh Sơn về công tác phát triển đảng, đoàn thể ngoài khu vực nhà nước; làm việc với Đảng ủy xã Giang Ly (*huyện Khánh Vĩnh*) về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, quý I/2019 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2019. Dự Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý I/2019; Hội nghị liên tịch giữa văn phòng Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy, văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu năm 2019; Khai mạc Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam; thăm Tòa Giám mục nhân dịp Lễ Phục sinh; Lễ phát động Tháng công nhân năm 2019.

- 04/5: UBND tỉnh họp thường kỳ nhận định: 4 tháng năm 2019, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,24%; thu ngân sách đạt hơn 6.359 tỷ đồng, bằng 37,9% dự toán; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng được 58.990 tỷ đồng, tăng 11,6%; doanh

Thông tin tư liệu

thu du lịch hơn 7.420 tỷ đồng, tăng 20,8%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 504,1 triệu USD, tăng 8,2%... Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được tỉnh quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm; nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng được chú trọng; an ninh, quốc phòng được giữ vững...

- 11/5, tại Quảng trường 2/4 (thành phố Nha Trang), diễn ra lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2019 và Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa với chủ đề “Sắc màu của biển”. Năm Du lịch Quốc gia 2019 do tỉnh Khánh Hòa đăng cai với gần 100 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch được diễn ra xuyên suốt cả năm 2019 do Khánh Hòa và các bộ, ngành, địa phương tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh. Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa là điểm nhấn trong Năm Du lịch Quốc gia 2019, với gần 60 hoạt động được bắt đầu từ ngày 26/4 đến ngày 14/5, trong đó tập trung nhất là vào các ngày 11 đến 14/5. Thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa ngày càng có uy tín trong nước, khu vực và trên thế giới. Các hoạt động, sự kiện trong Năm Du lịch Quốc gia 2019 và Festival Biển sẽ mang đến cho du khách và bạn bè quốc tế nhiều trải nghiệm ấn tượng, sâu sắc và niềm vui khi đến với Nha Trang - Khánh Hòa.

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI TRONG DI CHỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 - 2019)

(1) Nội dung cơ bản của Di chúc:

- *Trước hết nói về Đảng*, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định truyền thống đoàn kết chặt chẽ trong Đảng và “cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Người yêu cầu “trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình” để củng cố và phát triển đoàn kết và thống nhất trong Đảng. Mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; giữ gìn Đảng ta thật trong sạch.

Thông tin tư liệu

- *Nói về đoàn viên và thanh niên*, Bác nhấn mạnh, “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ - những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

- *Nói về nhân dân lao động*, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, nhân dân lao động bao đời chịu đựng gian khổ, bị nhiều áp bức bóc lột của phong kiến, thực dân; nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù, luôn đi theo và rất trung thành với Đảng. Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

- *Dự báo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể kéo dài nhưng nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi*, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, sau khi kháng chiến thắng lợi, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển đất nước; Đảng và Nhà nước phải quan tâm chăm lo tới mọi đối tượng trong xã hội, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

- *Về phong trào cộng sản thế giới*, Người bày tỏ sự đau lòng vì sự bất hòa của các đảng anh em. Chủ tịch Hồ Chí Minh mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý, có tình.

- *Nói về một số việc riêng*, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ tiếc rằng không được phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Người căn dặn “Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức diếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.

- *Mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa* là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Thông tin tư liệu

(2) Giá trị cốt lõi của Di chúc:

Thứ nhất, Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng

Di chúc là *Tâm nguyện* của Người: “Suốt đời tôi hết lòng phụng vụ Tổ quốc, phụng vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phụng vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. *Ý chí, niềm tin, tinh thần lạc quan cách mạng, trách nhiệm* với nhân dân của Người thể hiện sâu sắc ở dự báo về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ và ngày thống nhất đất nước, ở những chỉ dẫn về công việc của sự nghiệp cách mạng còn dang dở. Di chúc là *tâm sự* của một người đã suốt đời hy sinh hạnh phúc riêng tư, hiến dâng trọn cuộc đời cho Tổ quốc và nhân dân; là tấm lòng chung thủy với “các nước anh em” và “bầu bạn khắp năm châu”.

Thứ hai, Di chúc là công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền

- Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “*Đảng ta là Đảng cầm quyền*”. Để đáp ứng được nhiệm vụ lãnh đạo xã hội, Đảng phải luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng nâng cao bản chất giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Di chúc nêu *những vấn đề cốt yếu* của công tác xây dựng Đảng, đó là: Giữ gìn mối đoàn kết trong Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên. Công tác chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ chiến lược, là công việc thường xuyên để giữ vững vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng.

Thông tin tư liệu

- Sự nghiệp cách mạng là một sự nghiệp bền bỉ, dài lâu, tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đảng cầm quyền phải chăm lo phát triển lực lượng cho hiện tại và chuẩn bị cho tương lai một thế hệ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”, có như vậy mới thực hiện thành công lý tưởng xây dựng một xã hội mới, tiến bộ, văn minh. Bác dặn: *“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”*, đó là công việc bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, đào tạo nguồn nhân lực kế tục sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa.

- Cách mạng Việt Nam không thể tách rời cách mạng thế giới. Sự vững mạnh của Đảng còn được khẳng định trong mối quan hệ đoàn kết chặt chẽ với các đảng cộng sản và bè bạn quốc tế. Điều Bác dặn trong Di chúc *“về phong trào cộng sản thế giới”* chỉ dẫn định hướng quan trọng cho quan hệ đối ngoại của Đảng, đó là nguyên tắc đoàn kết quốc tế dựa trên *“nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình”*.

Thứ ba, Di chúc là tác phẩm bàn về xây dựng xã hội XHCN ở Việt Nam, là phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nước ta

- Di chúc là điểm kết tinh tư tưởng của Bác về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam, mối quan hệ giữa công bằng và tiến bộ xã hội, mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá trong xây dựng xã hội mới, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh thời đại, động lực lợi ích và chăm lo chu đáo tới cuộc sống con người, tư tưởng trọng dân, coi dân là gốc, là chủ thể của sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước.

- Di chúc như một kế hoạch, một chương trình hành động của toàn Đảng, toàn dân về sự nghiệp xây dựng đất nước sau chiến tranh với

Thông tin tư liệu

những chỉ dẫn về quản lý xã hội như: đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; sửa đổi chế độ giáo dục cho phù hợp hoàn cảnh mới; khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế; phát triển công tác vệ sinh, y tế; chính sách miễn thuế nông nghiệp cho nông dân; chính sách xã hội, công bằng xã hội...

- Giá trị văn hoá của Di chúc chỉ dẫn con đường, mục tiêu phát triển của nền văn hoá Việt Nam; trù tính, dự liệu về những cuộc vận động lớn giáo dục văn hoá trong toàn dân, toàn xã hội, lấy văn hoá chính trị của Đảng Cộng sản cầm quyền và văn hoá trong thể chế nhà nước - một nhà nước dân chủ pháp quyền của dân, do dân, vì dân làm sức mạnh tiêu biểu nêu gương thuyết phục nhân dân. Qua lời dặn dò về việc riêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đề cập đến việc xây dựng một đời sống văn hoá mới; một lối sống tiết kiệm, không lãng phí; mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, môi trường sinh thái.

- Di chúc phác thảo những vấn đề quan trọng của sự nghiệp đổi mới đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm, đổi mới là một tất yếu để phát triển; đổi mới là một cuộc đấu tranh bền bỉ, một quá trình xây dựng gian khổ, “là một công việc cực kỳ to lớn, nặng nề và phức tạp”, là “cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi”. Người yêu cầu, Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

- Theo Hồ Chí Minh, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh, điều kiện nước ta phải đặc biệt chú trọng phát huy khả năng sáng tạo của dân, “*động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân*”.

VỀ MỘT SỐ VỤ VIỆC GÂY BỨC XÚC TRONG DỰ LUẬN XÃ HỘI THỜI GIAN GẦN ĐÂY

(1) Vụ việc xảy ra ở chùa Ba Vàng (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)

Trong thời gian dài vừa qua, dưới chiêu bài “thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ”, “giải nghiệp tiền kiếp” của một số cá nhân ở chùa Ba Vàng núp dưới danh nghĩa chức sắc, Phật tử, ngang nhiên tổ chức các hoạt động truyền bá một số quan điểm lệch lạc, gieo rắc sự sợ hãi trong cộng đồng. Họ đã khai thác tâm lý bi quan, lo lắng, thậm chí là sự sợ hãi của một số người dân gặp bất hạnh, rủi ro trong cuộc sống và công việc mưu sinh, muốn tìm đến cửa Phật để cầu an; những người này đã dựng lên cái gọi là “nợ vong” tiền kiếp, người “nợ vong” phải “trả nợ” nếu muốn yên ổn, còn không sẽ bị “vong” đeo đuổi trả thù, v.v... Điều khiến dư luận quan tâm hơn là các hoạt động như: rao giảng một số luận điểm phi lý, đi ngược lại giáo lý Phật pháp, “thỉnh vong báo oán”, “giải nghiệp tiền kiếp” ở chùa Ba Vàng; nhà chùa sẵn sàng nhận tiền cúng dường, hoặc phải “giải nghiệp” bằng tiền với hình thức công đức bằng tiền mặt hoặc làm công quả - lao động cho nhà chùa... không phải mới phát sinh, mà đã xảy ra từ nhiều năm nay và nhận được sự ủng hộ, tiếp tay rất tích cực của một số cá nhân chức sắc tôn giáo, nhất là vị sư chủ trì chùa Ba Vàng - Đại đức Thích Trúc Thái Minh.

Trước sự việc trên, lãnh đạo chính quyền, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vào cuộc và đưa ra các kết luận, hình thức xử lý, răn đe, kỷ luật bước đầu có phần nghiêm khắc đối với các vi phạm và quy kết trách nhiệm đối với vị sư trụ trì chùa Ba Vàng.

Qua vụ việc tại chùa Ba Vàng lại một lần nữa cảnh báo cho chúng ta thấy thực trạng của việc lợi dụng núp bóng trong các hoạt động nghi lễ

Thông tin tư liệu

của Phật giáo truyền thống để trục lợi, hành nghề mê tín dị đoan đang diễn ra ở nhiều địa phương có đền, chùa, công trình thờ tự, khu du lịch tâm linh... nổi cộm là tình trạng cúng lễ “dâng sao, giải hạn”... năm nào cũng diễn ra, thậm chí diễn ra ngang nhiên, ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, gây cản trở giao thông... và bị dư luận phê phán, nhưng tình trạng đó không có chuyển biến, giảm bớt; thậm chí cứ năm sau rầm rộ, hoành tráng hơn năm trước, nhưng vẫn không bị các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như các cơ quan chức năng nào nhắc nhở và dẹp bỏ. Một số hoạt động mê tín dị đoan núp bóng của Phật cần phải được giải quyết triệt để. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng lập “BOT” thu tiền ở một số ngôi chùa là di sản của ông cha để lại, hay trào lưu xây chùa hoành tráng, hào nhoáng, đại “kỷ lục”, vô đối... không phải là những giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc. Cần công khai, minh bạch và tuân thủ quy định tài chính về việc quản lý tiền, vật chất của Phật tử thập phương tiến cúng, công đức ở các chùa.

Hiện nay các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước đang lợi dụng vụ việc ở chùa Ba Vàng để vu cáo, xuyên tạc sự thật (có nhiều suy diễn, bình luận xuyên tạc ác ý qua ý kiến của nguyên là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ). Sắp tới vụ việc ở chùa Ba Vàng tiếp tục được dư luận quan tâm, theo dõi; nhất là dịp Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesack Liên hợp quốc (ICDV) lần thứ 16 năm 2019 (tháng 5/2019), theo đó các thế lực phản động, thù địch, bất mãn tiếp tục lợi dụng vụ việc ở chùa Ba Vàng để xuyên tạc, bôi nhọ, vu cáo nhằm hạ thấp vai trò quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực tôn giáo, hoạt động tôn giáo nói chung, từ đó sẽ hướng dư luận sang các lĩnh vực khác trong đời sống văn hóa, tinh thần, niềm tin tôn giáo cũng như lĩnh vực tư tưởng, chính trị, xã hội; đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí cần thận trọng trong thông tin, đảm bảo tính chính xác, khách quan, toàn diện về vụ việc. Không đăng tải các bài viết, hình ảnh, clip mang tính

Thông tin tư liệu

chất suy diễn một chiều, thiếu tính khoa học và căn cứ thực tiễn; nhất là các bài viết có nội dung gây chia rẽ, mất đoàn kết; quy chụp, nhìn nhận đánh giá không đúng, chưa đúng về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo; kiểm soát tốt bình luận của độc giả trên các báo điện tử có liên quan đến bài viết phản ánh về chùa Ba Vàng; không để xảy ra tình trạng lợi dụng báo chí làm diễn đàn để kích động, bài xích Phật giáo; gây mâu thuẫn tôn giáo, mâu thuẫn xã hội, làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

(2) Về các vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em

Thời gian qua, mặc dù đã được các lực lượng chức năng, các ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác phối hợp trong việc phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em nhưng hiệu quả vẫn còn hạn chế và đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; gần đây, liên tiếp xảy ra một số vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em nghiêm trọng, phức tạp ở nhiều địa phương mà dư luận xã hội quan tâm, các cơ quan thông tấn, báo chí theo dõi sát sao và đăng tải đậm nét, như: vụ học sinh 10 tuổi bị xâm hại ở Hà Nội; vụ hiếp dâm tập thể bạn học lớp 10 ở Quảng Trị, vụ bố đẻ hiếp dâm con gái 10 tuổi, 14 tuổi ở Long An, Bắc Giang; vụ nhóm học sinh Trung học cơ sở đánh bạn ở Hưng Yên, Nghệ An; vụ cô giáo đánh nhiều học sinh Trung học cơ sở ở Bà Rịa - Vũng Tàu... đang gây hoang mang trong dư luận và bức xúc, phẫn nộ trong xã hội.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em, ngay trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, các đoàn thể, các cơ quan chức năng tăng cường và làm rõ trách nhiệm trong vấn đề này. Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các vụ bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em theo đúng quy định của pháp

Thông tin tư liệu

luật; các cơ quan báo chí đưa thông tin phải đảm bảo tính trung thực, định hướng tốt cho dư luận xã hội, đưa thông tin đúng bản chất vụ việc, không làm phức tạp thêm tình hình...

Để không xảy ra các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các ngành có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu sau: (i) Thúc đẩy việc phát triển Hệ thống bảo vệ trẻ em trên toàn quốc bao gồm cả việc hoàn thiện chính sách, luật pháp; các loại hình dịch vụ và mạng lưới tổ chức, cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em. (ii) Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vấn đề bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em và hậu quả của nó. (iii) Các cơ quan chức năng cần chủ động xác minh, nắm tình hình, diễn biến hoạt động của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm xâm hại tình dục trẻ em kết hợp với công tác đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, học sinh và vận động nhân dân tố giác kịp thời các hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Đối với người phạm tội cần xử lý nghiêm minh, kịp thời đúng pháp luật, kiên quyết đấu tranh không để lọt tội phạm.

KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC RU-MA-NI VÀ CỘNG HÒA SÉC CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC

- *Kết quả chuyến thăm Ru-ma-ni: Nhận lời mời của Thủ tướng Ru-ma-ni V.Đan-xi-la, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính thức Ru-ma-ni từ ngày 14 - 16/4/2019. Hai bên ký Tuyên bố chung gồm 15 điểm, trong đó có một số nội dung chủ yếu sau: (1) Hai Thủ tướng hài lòng ghi nhận sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhấn mạnh*

Thông tin tư liệu

Việt Nam và Ru-ma-ni là đối tác quan trọng của nhau. Hai bên bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên cơ sở những thành tựu quan hệ đạt được thời gian qua, đồng thời nỗ lực thúc đẩy mở rộng hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng. Hai bên thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1950 - 2020); (2) Thủ tướng V.Đan-xi-la khẳng định trong thời gian lãnh đạo EU Ru-ma-ni sẽ có những hành động cần thiết để thúc đẩy việc ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tạo động lực thúc đẩy, làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam và EU nói chung và quan hệ Việt Nam và Ru-ma-ni nói riêng; (3) Hai bên nhất trí sẽ sớm tổ chức khóa họp lần thứ 16 của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Ru-ma-ni trong năm 2019 nhằm tăng cường trao đổi hàng hóa và dịch vụ hai bên cùng có lợi, đặc biệt là các sản phẩm nông, thủy sản, máy móc và thiết bị điện và điện tử, dược phẩm, máy móc và thiết bị cho ngành nông nghiệp, xây dựng và dầu khí, sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, thiết bị, phụ tùng cho ngành đường sắt; (4) Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường tham vấn và hợp tác hiệu quả tại các tổ chức và diễn đàn đa phương; cam kết duy trì hòa bình, ổn định cũng như an ninh quốc tế vì lợi ích của tất cả các dân tộc. Hai Thủ tướng đã chia sẻ quan điểm về các thách thức toàn cầu và khu vực hiện nay đồng thời nhấn mạnh ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS); (5) Hai bên bày tỏ hài lòng với kết quả chuyến thăm chính thức Ru-ma-ni của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; coi đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa hai nước, tạo xung lực mới thúc đẩy toàn diện quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực...

Thông tin tư liệu

- *Kết quả chuyến thăm Cộng hòa Séc: Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Séc An-đrây Ba-bít, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Cộng hòa Séc từ ngày 16 - 17/4/2019. Hai bên ký Tuyên bố chung gồm 13 điểm, trong đó có một số nội dung chủ yếu sau: (1) Hai bên đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống và những bước phát triển tích cực trong hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1950 - 2020) đồng thời duy trì và tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao cũng như trao đổi giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước...; (2) Hai bên nhấn mạnh vai trò quan trọng của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Séc trong khai thác tiềm năng và cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước... Phía Cộng hòa Séc khẳng định ủng hộ sớm ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA)...; (3) Hai Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa của việc mở đường bay thẳng giữa hai nước và đánh giá cao những nỗ lực của hai bên nhằm sớm khai trương đường bay thẳng như dự kiến. Việc sớm ký Thỏa thuận toàn diện về vận tải hàng không giữa ASEAN và EU cũng sẽ tạo ra những cơ hội mới cho các hãng hàng không và hành khách hai bên; (4) Hai bên sẽ phối hợp và hợp tác chặt chẽ hơn nữa tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc và Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM). Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, cũng như việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế...; (5) Hai bên bày tỏ hài lòng về kết quả chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, coi đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Séc...*

Chính sách văn bản mới

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 5/2019

1. Tố cáo sai sự thật, công chức có thể bị xử lý hình sự

Nghị định số 31/2019/NĐ-CP, ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo, quy định các biện pháp xử lý đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ ngày 28/5. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu có một trong các hành vi như biết rõ việc tố cáo là không đúng sự thật nhưng vẫn tố cáo nhiều lần hoặc biết vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật nhưng vẫn tố cáo nhiều lần mà không có bằng chứng chứng minh nội dung tố cáo. Hành vi cưỡng ép, lôi kéo, kích động, dụ dỗ, mua chuộc người khác tố cáo sai sự thật hoặc sử dụng họ tên của người khác để tố cáo gây mất đoàn kết nội bộ hoặc ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cũng sẽ có hình thức xử lý tương tự.

2. Quy tắc ứng xử trong trường học

Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT, ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/5/2019, trong đó, về ứng xử của giáo viên, quy định ứng xử với người học, giáo viên phải có ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh; mẫu mực, bao dung, trách nhiệm, yêu thương; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, tư vấn, lắng nghe và động viên, khích lệ người học. Đồng thời, tích cực phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; không xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi; không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi vi phạm của người học.

Chính sách văn bản mới

Với người học, Bộ Quy tắc ứng xử quy định khi ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học phải kính trọng, lễ phép, trung thực, chia sẻ, chấp hành các yêu cầu theo quy định; không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm, bạo lực.

Khi ứng xử với bạn bè, sử dụng ngôn ngữ đúng mực, thân thiện, trung thực, hợp tác, giúp đỡ và tôn trọng sự khác biệt; không nói tục, chửi bậy, miệt thị, xúc phạm, gây mất đoàn kết; không bịa đặt, lôi kéo; không phát tán thông tin để nói xấu, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm người học khác.

3. Thay đổi công thức tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2019

Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT, ngày 18/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPTQG và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 03/5/2019. Trong đó, quy định công thức tính điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) THPT năm 2019 như sau:

- Đối với giáo dục Trung học phổ thông (THPT): $\text{ĐXTN} = \{[(\text{Tổng điểm 4 bài thi} + \text{Tổng điểm khuyến khích (nếu có)})/4] \times 7 + \{(\text{Điểm trung bình cả năm lớp 12}) \times 3\}/10 + \text{Điểm ưu tiên (nếu có)}.$

- Đối với giáo dục thường xuyên (GDTX): $\text{ĐXTN} = \{[(\text{Tổng điểm 3 bài thi})/3 + (\text{Tổng điểm khuyến khích (nếu có)})/4] \times 7 + \{(\text{Điểm trung bình cả năm lớp 12}) \times 3\}/10 + \text{Điểm ưu tiên (nếu có)}.$

Thông tư còn quy định học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên có giấy chứng nhận nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề thì được cộng điểm ưu tiên khi xét tốt nghiệp THPT, cụ thể: Thí sinh được cộng 2 điểm nếu xếp loại giỏi với Giấy chứng nhận nghề hoặc loại xuất sắc và giỏi với bằng trung cấp; cộng 1,5 điểm nếu xếp loại khá với Giấy chứng nhận nghề, loại khá và trung bình khá với bằng trung cấp; cộng 1 điểm nếu xếp loại trung bình.

Chuyên mục Hỏi - Đáp

Hỏi: Theo Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, nếu đảng viên vi phạm quy định về *bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước* trong các trường hợp nào thì kỷ luật bằng hình thức *khai trừ*?

Trả lời: Theo Khoản 3, Điều 12, Quy định 102 quy định: Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ: a) Tự nghiên cứu, sản xuất, sử dụng mật mã để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. b) Trao đổi, tán phát thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung thuộc bí mật của Đảng, Nhà nước trên mạng viễn thông, Internet và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Hỏi: Theo Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, nếu đảng viên vi phạm *trong công tác phòng, chống tội phạm* trong các trường hợp nào thì kỷ luật bằng hình thức *khiển trách*?

Trả lời: Theo Khoản 1, Điều 13, Quy định 102 quy định: Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách: a) Thiếu trách nhiệm trong thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tội phạm và trong xử lý tin báo tố giác tội phạm. b) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thiếu trách nhiệm, không tổ chức quán triệt, tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm theo chức trách, nhiệm vụ được giao; không có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoặc không đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc phòng, chống tội phạm ở địa phương, lĩnh vực, tổ chức, cơ quan, đơn vị được giao trực tiếp phụ trách. c) Vì thành tích mà báo cáo không đầy đủ, kịp thời về tình hình tội phạm ở địa phương, lĩnh vực, cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao trực tiếp phụ trách. d) Thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội.

BẢN TIN THÔNG TIN NỘI BỘ KHÁNH HÒA

Truy cập website: <http://tuyengiaokhanhhoa.vn>

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

Số 6 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa

Trưởng ban: **HỒ VĂN MỪNG**

Ban biên tập:

TRẦN VĂN THẮNG

LƯU HỒNG VÂN

PHẠM THỊ HỒNG THU

TRỊNH HOÀNG HIỆP

PHAN TẤN THANH

In 3.450 quyển, khổ 17cm x 24cm

tại **Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa**

Số 08 Lê Thánh Tôn - Nha Trang. ĐT: 0258.3510286.

Giấy phép xuất bản số 02/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp ngày 05/4/2016. In xong và nộp lưu chiểu tháng 05/2019.